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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2567 

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ  ากดั (มหาชน) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

การประชุมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 จดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2567  เวลา 11:00 น. ณ หอ้งประชุม 

ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์

พฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวนัน้ี มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งจากสถานท่ีถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัท 

และเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสร์วมจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

กรรมการบรษิทัเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวยุวดี  พงษ์อชัฌา  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการก ากบั

     ดูแลกิจการเพื่อความยัง่ยนื 

3. นายปิยะ  พงษ์อชัฌา  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและการก ากบั

     ดูแลกิจการเพื่อความยัง่ยนื 

4. นายสุทธิรกัษ ์ ตรยัชิรอาภรณ ์  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นายเริงชยั  อิงคภากร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสมศกัด์ิ   อธิศยัตระกูล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

     ก าหนดค่าตอบแทนและการก ากบัดูแลกิจการเพื่อความยัง่ยนื 

7. นายครรชิต   ควะชาติ   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการที่ไม่เขา้รว่มประชุม 

-ไม่มี- 

 

ผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุม   

นายวงศกร   กิตติตระกูลกาล  ผูอ้ านวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท 

 

ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม   

1. นางสาวบงกต เกรียงพนัธุอ์มร  ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั  

      (เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์zoom) 

2. นายสมชาย ชินรกัษา    ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

 

ก่อนเริ่มการประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวสวสัดีพรอ้มกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

ผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส 

จ ากดั (มหาชน)  

 บริษัทไดเ้พิ่มช่องทางการเขา้ร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ เขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีหอ้งประชุมของบริษัท 
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 การประชุมในครั้งน้ี บริษัทฯ จะมีการด าเนินการ เก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมประชุม อาทิ 

ภาพน่ิง เสียงและภาพเคล่ือนไหวของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม 

การบริหารจดัการ การประชุม เป็นตน้ และขอช้ีแจงเกี่ยวกบัวิธีการและหลกัเกณฑก์ารประชุม ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 

การลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนการเขา้รว่มประชุม ณ สถานที่จดัประชุม (Physical) 

1. การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย 

และขอ้บงัคบัของบริษัท 

2. ในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงมีบตัรลงคะแนนอยู่ ไดล้งคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกั

ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถือว่าคะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็น

ดว้ย 

3. เมื่อผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ขอใหส่้งบตัรใหเ้จา้หน้าท่ี เพื่อน าไปนับคะแนนท่ีจุดนับคะแนน 

4. ในการนับคะแนนเสียงยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระท่ี 

1,3,4,5,7 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส าหรับ

วาระท่ี 5 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) 

และในวาระท่ี 6 ตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม  

5. ในทุกวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอใหย้กมือ และเมื่อประธาน

ฯ อนุญาตแลว้ ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยว่า เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ช่ือและนามสกุลใด ก่อนเสนอ

ความคิดเห็นหรือค าถามต่อไป เพื่อท่ีบริษัทฯ จะไดส้รุปขอ้คิดเห็น หรือค าถามและค าตอบ เพื่อบนัทึกในรายงานการ

ประชุมของบริษัทฯ ต่อไป 

กรณีดงัต่อไปน้ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการท าเคร่ืองหมายในช่องใดๆ เลย ซ่ึงแสดงว่า

จะออกเสียงลงคะแนนอยา่งใด 

(2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขดีฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบั 

(3) บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงลายมือช่ือ 

 

การลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนการเขา้รว่มประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดับตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ

วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

3. ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน Username และ Password ท่ีบริษัทไดส่้งให้

ผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุม

ท่านท่ีมีค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat  

4. หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย

จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

5. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู ้

ถือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย 

ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัท

จะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป 
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 ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ บริษัทได้

ท าการบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้ 

 การสอบถามค าถามของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ผ่านส่ือออน์ไลน์ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน  Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน  

2. กดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand) 

3. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณา

พิมพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุม

แทน 

4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

แจง้ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มาภายใน 

1 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ค าถามเขา้มาผ่าน

ช่องทาง Chat เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ัน ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถาม

ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ัน ๆ หรือวาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ 

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดช่องทาง การถามค าถามดว้ยการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อน ามาตอบในวนัประชุม 

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวนัน้ี 

การประชุมในวนัน้ี นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

เขา้ร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมสงัเกตุการณใ์นรูปแบบ E-AGM  

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการ

ประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (ประธานฯ) ไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคุณผู้

ถือหุน้ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) วนัท่ี 5 เมษายน 2567 ขณะน้ีเวลา 11.11 น.  

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมมาดว้ยตนเอง จ านวน 37 ราย นับจ านวนหุน้ได ้966,566 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.07 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด 1,459,739,561 หุน้ 

มีผูร้ับมอบฉันทะมาประชุม จ านวน 303 ราย นับจ านวนหุน้ได ้943,175,899 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.61 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด 1,459,739,561 หุน้ 

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ดว้ยตนเอง จ านวน 33 ราย นับจ านวนหุน้ได ้2,295,381 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.16 

ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 1,459,739,561 หุน้ 
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รวมองคป์ระชุม จ านวน 373 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ 946,437,846 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.84 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 1,459,739,561 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุม 

ต่อจากน้ันผูด้ าเนินรายการไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทขอเชิญให้

ตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายย่อย จ านวน 1 ท่าน เขา้ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยใหท่้านผู ้ถือ

หุน้ยกมือ และแจง้ช่ือ เพื่อบนัทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป 

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฎว่ามีผูถื้อหุน้เสนอตวัร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนน 

เริ่มการประชุม 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2566 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ของบริษัท ซ่ึงไดจ้ดัขึ้ นเมื่อ

วันท่ี 4 เมษายน 2566 โดยบริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาด

หลกัทรพัยฯ์") และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัท”) ไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 บนเว็บไซตข์องบริษัท และบริษัทฯ ไดน้ าส่งส าเนา

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ใหก้บัทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ ตั้งแต่วนัท่ี 17 เมษายน 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนทัว่ไป และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอ

แกไ้ข 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 พิจารณา

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ของบริษัทท่ีจดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2566 ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็น

จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

  ผูด้ าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

  นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์ห้ท่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  
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ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting 

ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกับท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ซ่ึง

ประชุมเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 967,567 943,175,899 1,746,846 945,890,312 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - - 

รวม 967,567 943,175,899 1,746,846 945,890,312 100.00000 

งดออกเสียง - - - - - 

บตัรเสีย - - - - - 

 

วาระที่ 2. พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2566 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี

บัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 เพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทขออธิบายผลการด าเนินงานของ

บริษัทในปี 2566 โดยในปี 2566 ท่ีผ่านมา บริษัทมีพฒันาการท่ีส าคญัคือ ในดา้นผลการด าเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ส าหรบัโครงสรา้งกลุ่มบริษัทในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดล้ดสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท บริหารสินทรพัย ์เจ จ ากัด โดย 

ใหบ้ริษัท กสิกร อินเวสเจอร ์จ ากดั เขา้มาลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 9.9% เพื่อเป็นผูถื้อหุน้อีกราย ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมาบริษัท

ยงัคง มีวิสยัทัศน์ ครอบคลุมทุกพื้ นท่ี บริหารหน้ีอนัดบั 1 โดยมีพนัธกิจในการด าเนินงานท่ีไดร้บัการทบทวนจากท่ีประชุม

คณะกรรมการในปีท่ีผ่านมา คือ  

1. เป็นผูน้ าทางดา้นการบริหารหน้ีตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. มุ่งมัน่พฒันาสู่ความเป็นเลิศในการบริหารหน้ี ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมุ่งสู่การเป็น Digital AMC 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและด าเนินการตามหลกัธรรมภิบาลทั้งต่อผูถื้อหุน้ คู่ค่า ลูกคา้ พนักงาน และสงัคม 

 ทั้งน้ี ในดา้นของผลการด าเนินงานในภาพรวม บริษัทขออธิบายรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

รายไดร้วม 

ส าหรับปี 2566 รายไดร้วมเท่ากบั 5,087 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปีก่อนหน้า 677.1 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ น ในอตัรา

รอ้ยละ 15.3 

รายไดจ้ากการด าเนินงานในทุกธุรกิจมีการเติบโต โดยท่ีรายไดจ้ากธุรกิจบริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

87 ของรายไดร้วมทั้งหมด มีการเติบโตในอตัรารอ้ยละ 16.1  

ในปี 2566 ท่ีผ่านมาบริษัทมีการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพจ านวน 7,311 ลา้นบาท โดยเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพแบบไม่มี

หลกัประกนัส่วนใหญ่ 
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ตน้ทุนการใหบ้ริการ 

ส าหรบัปี 2566 บริษัทมีตน้ทุนรวม 1,567 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 7.4 โดยแบ่งออกเป็นตน้ทุนในการติดตามหน้ี 

และตน้ทุนในการรบัประกนัภยั ซ่ึงการเพิ่มของตน้ทุนส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนในการติดตามหน้ี 

ตน้ทุนการใหบ้ริการในส่วนการติดตามหน้ีดอ้ยคุณภาพเท่ากบั 1,307.3 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นในอตัรารอ้ยละ 19.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงรายการท่ีเพิ่มขึ้ นส่วนใหญ่คือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพนักงานติดตามหน้ี และการด าเนินการเกี่ยวกบั

การติดตามหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

 

ก าไรขั้นตน้ 

ส าหรับปี 2566 ก าไรขั้นตน้ ตามงบการเงินรวม เท่ากบั 3,519.6 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 569 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ น ใน

อตัรารอ้ยละ 19.3 เพิ่มขึ้ นจากการเติบโตของรายไดใ้นส่วนธุรกิจบริหารและติดตามหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

 

ค่าใชจ้า่ยรวม 

ค่าใชจ้่ายรวม ปี 2566 เท่ากบั 1,256 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปีก่อนหน้า รอ้ยละ 34.4 เน่ืองจาก ผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น ท่ีเพิ่มขึ้ นในปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากยอดจดัเก็บกระแสเงินสดท่ีไม่เป็นไปตามประมาณการณ์ในปีท่ีผ่านมา 

ซ่ึงเป็นผลจากในส่วนทั้งหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และไม่มีหลกัประกนั 

 

ก าไรสุทธิสว่นที่เป็นของบริษทั 

ปี 2566 บริษัทก าไรสุทธิ เท่ากบั 2,011 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2565 ท่ีผ่านมา รอ้ยละ 15.1% 

 

สินทรพัย ์

ปี 2566 มีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 42,444 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2565 เท่ากบั 8,582.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ย

ละ 25.3 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากการซ้ือหน้ีดอ้ยคุณภาพเขา้มาบริหารเพิ่มเติม และเงินใหกู้ก้บักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั JK AMC 

 

หน้ีสิน และสว่นของผูถื้อหุน้ 

บริษัทมีหน้ีสินรวมเท่ากับ 15,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2565 เท่ากับ 4,363.5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 40.5 

เน่ืองจากมีการออกหุน้กูใ้นไตรมาส 2 ปี 2566 ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากับ 27,307.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น 4,219.2 

ลา้นบาท จากปี 2565 จากส่วนเกินจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรพัยเ์จ จ ากดั  

ณ ส้ินปี 2566 บริษัท อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากบั 0.55 เท่า อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนเท่ากบั 0.47 เท่า 

 

การด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื (Sustainable Development)   

บริษทัไดจ้ดัท า รายงานความยัง่ยนืประจ  าปี 2566 ซ่ึงบริษทัขออธิบายรายละเอียดของพฒันาการทางดา้นความยัง่ยืน 

ดงัตอ่ไปน้ี 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญักบัการพฒันาความยัง่ยืนท่ีแบ่ง

ออกเป็น 3 มิติดว้ยกนัคือดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และการก ากบัดูแลองคก์รตามจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ โดยในปี 2566 

ท่ีผ่านมา เจ เอ็ม ที ด าเนินการตามเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการด าเนินงาน

ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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ดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environment) 

1. เขา้ร่วมเครือข่าย Care the Whale กบัตลาดหลกัทรพัยอ์ย่างต่อเน่ืองในการจดัการขยะขององคก์ร การรณรงคใ์หม้ี

การลดการสรา้งขยะจากตน้ทาง การคดัแยกขยะก่อนท้ิงและจดัการขยะอย่างถูกตอ้งตามประเภทของขยะ และมุ่งมัน่

ในการน าขยะกลับมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการด าเนินงาน “ขยะ

ล่องหน” ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2566 รวม 365 วนั พนักงานในองคก์รช่วยกนัแยกขยะไดท้ั้งหมด 

49,912.70 KG ซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณกา๊ซเรือนกระจกได ้17,042.26 kgCO2eq เทียบเท่าการปลูกตน้ไมใ้หญ่

อายุ 10 ปี 1,894 ตน้ 

2. ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2566 ท่ีผ่านมา บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) รบัรางวลัองคก์รแนว

ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใตค้วามร่วมมือ 

“Climate Care Platform” เพื่อกระตุน้ใหทุ้กภาคส่วนเห็นถึงความส าคญั และไม่รอชา้ในการลดและจดัการทรพัยากร

อย่างรู ้คุณค่า ซ่ึงภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(โครงการ LESS) จาก อบก. พรอ้มปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสญัลกัษณ์คือ “Climate 

Clock” ท่ีสะทอ้นถึง “เวลา” และ “เวลาท่ีหมดไป” เพื่อเตือนใหเ้ราไม่รอชา้ท่ีจะลดเพื่อโลกน าสู่เป้าหมายท่ีประเทศ

ไทยมีความเป็นกลางทางคารบ์อนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนยใ์นปี 2065 

 

ดา้นสงัคม (Social) 

1. มีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล ดังน้ัน จึงไดม้ีการจดัการในเร่ืองการปฏิบติัดา้นเเรงงาน และ

รกัษาพนักงานท่ีมีทกัษะและความสามารถใหท้ างานร่วมกบัองคก์รในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้ง

ยงัมีการพฒันาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานใหม้ีเพิ่มขึ้ น พรอ้มทั้ง

ค านึงถึงการปฏบิติัตามหลกัจริยธรรม และหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

2. บริษัท จดัใหม้ีโครงการพฒันาทกัษะท่ีหลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความกา้วหน้าทั้งในดา้นทักษะส่วน

บุคคลและเสน้ทางอาชีพของพนักงาน โดยเร่ิมจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทกัษะเดิม 

(Upskilling) และเพิ่มเติมทกัษะใหม่ (Reskilling) เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทกัษะส าคญัท่ีสมัพนัธก์บักล

ยุทธแ์ละวิสยัทศัน์ทางธุรกิจของบริษัท 

3. บริษัทมุ่งเน้นใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชน สงัคม ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลืนและยัง่ยืน 

โดยการเสริมสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีร่วมกบัชุมชน ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีผ่านมาในปี 2566 เจ เอ็ม ที  

ไม่มีขอ้พิพาทกบัชุมชนหรือสงัคม ทั้งน้ี ยงัใหค้วามส าคญัแก่การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวด 

 

ดา้นบรรษทัภิบาล (Governance) 

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ด าเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเติบโตทางธุรกิจอย่าง

ยัง่ยืน ดว้ยเป้าหมายการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวปฏิบัติในการก ากบัดูแลองค์กรโดยยึด

แนวทางหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฎหมายและขอ้ปฎิบติัต่างๆท่ีออกโดยหน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานก ากบัดูแล

ท่ีเกี่ยวขอ้ง บริษัทไดม้ีการเตรียมมาตรการป้องกนัและแกไ้ขเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้ นควบคู่กบัการบริหารความเส่ียง

เหล่าน้ันใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีรบัได ้

2. เพื่อเน้นย ้าเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทไดจ้ดัอบรมในหวัขอ้ “บทบาทผูบ้ริหารและ

พนักงานในการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชนั” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจ านงการป้องปราม

ทุจริตคอรร์ปัชนัพรอ้มเพรียงกนัทั้งผูบ้ริหารและพนักงาน เมื่อวนัท่ี 19 ตุลาคม 2566 ท่ีผ่านมา พรอ้มดว้ยบริษัท

ร่วมและบริษัทยอ่ย ณ อาคาร เจมารท์ ส านักงานใหญ่และ Online ผ่านระบบ ZOOM เพื่อถ่ายทอดสดใหแ้ก่พนักงาน
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ในกลุ่มเจมารท์ทัว่ประเทศ ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการจดังานครั้งน้ีเพื่อสรา้งการตระหนักรูถึ้งความส าคญัในการต่อตา้น

ทุจริตและคอรร์ปัชนัและการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีจะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ขอ้งเกี่ยวกบัการทุจริตทุกรูปแบบ

โดยส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ต่อความน่าเช่ือท่ีสงัคม นักลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัททุกกลุ่มท่ีมี

ต่อองคก์ร 

ในล าดบัต่อมา นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ใหทิ้ศทางของเป้าหมายทางการด าเนินงาน 

และแผนการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2567 น้ี เพื่อใหท่้านผูถื้อหุน้ไดท้ราบ ดงัน้ี 

ในปี 2566 ท่ีผ่านมา สถาบนัการเงินเร่ิมปล่อยหน้ี NPL เขา้มาในระบบ และบริษัทใชเ้งินลงทุนในการซ้ือหน้ีเขา้มา

บริหารเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั และในปี 2567 คาดว่าสถาบนัการเงินจะมีการปล่อยหน้ี NPL 

ออกมาอยา่งต่อเน่ือง แต่ในช่วงคร่ึงปีแรกอาจมีการชะลอตวัเน่ืองจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสถาบนั

การเงินในการเพิ่มกระบวนการปรับโครงสรา้งหน้ีใหก้บัลูกคา้ก่อน บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต ปัจจุบัน

บริษัทมีพอร์ตหน้ีในการบริหารอย่างเพียงพอ ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้เป็นในลักษณะของการผ่อนช าระหน้ี

มากกว่าการน าเงินมาช าระเพื่อปิดบญัชี เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งส ารองเงินไวใ้ชจ้่าย 

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมค์ใหท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

ส าหรบัวาระน้ี นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ ้น ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า 

บริษัทไดอ้อกหุน้กูเ้มื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 จ านวน 625 ลา้นบาท และจะครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 27 กนัยายน 

2567 จึงขอทราบว่าบริษัทมีแผนรองรบัความเส่ียงท่ีอาจจะ Roll Over ไม่ไดต้ามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับหุน้กูค้รบก าหนดเดือนมีนาคม 2567 

บริษัทไดค้ืนหุน้กูค้รบทั้งจ านวนแลว้ โดยปกติ บริษัทมีการจดัเก็บกระแสเงินสด ประมาณ 6 พนัลา้นบาทต่อปี บริษัทได้

จดัเตรียมกระแสเงินสดจากการด าเนินงานภายในไวช้ าระคืนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดแลว้ รวมมลูค่า 1,637 ลา้นบาท 

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผูอ้ านวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวเสริมว่า หุน้กูท่ี้ครบก าหนดใน

เดือนมีนาคม 2567 บริษัทไดช้ าระคืนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ มูลค่า 1,850 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ 

มูลค่า 2 พนัลา้นบาท ประกอบกบัประมาณการคาดว่าในปีน้ีบริษัทจะจดัเก็บกระแสเงินสด มูลค่า 6 พนัลา้นบาท บริษัทมี

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะช าระคืนหุน้กูท่ี้จะครบก าหนดช าระคืนในช่วงไตรมาส 4 ปีน้ี มูลค่า 1,600 ลา้นบาท และบริษัทมี

เงินทุนหมุนเวียนท่ีสามารถน ามาใชไ้ด ้จ านวน 880 ลา้นบาท 

นางสาวรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่า การผนัผวนของเศรษฐกิจโลก เช่น อตัราดอกเบ้ีย 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทหรือไม่ และ

บริษัทมีแผนรองรบัอยา่งไร 
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 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ความเส่ียงดงักล่าวเป็นความเส่ียงในเชิงมหภาค 

เป็นความเส่ียงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ท่ีบริษัทต่างๆ ก าลังเผชิญอยู่ ในดา้นของอตัราดอกเบ้ีย จะมีผลต่อการ

ด าเนินงานอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ตาม บริษัทไดป้ระมาณการความตอ้งการเงินทุนไวแ้ลว้ และไดป้ระมาณการตน้ทุนของดอกเบ้ียไว้

แลว้ใน Projection ของการด าเนินงาน โดยยงัอยู่ในระดบัท่ีบริษัทสามารถบริหารจดัการได ้และส าหรบัปัจจยัต่างประเทศ ทั้ง

สงครามในต่างประเทศ หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบบนผลการด าเนินงานของบริษัท 

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า บริษัทเน้นประมูลหน้ีใหม่ ในปีท่ี

ผ่านมา ส าหรบัลูกหน้ี ก่อนโควิด ปัจจุบนัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีลดลงหรือไม่ มีแนวโน้มอย่างไร และทาง

บริษัทคาดว่าลูกหน้ีกลุ่มน้ีจะกลบัมาจ่ายช าระหน้ีไดเ้พิ่มขึ้ นหรือไม่  

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ไม่ได้

ลดลง เพียงแค่รอการฟ้ืนตวั ซ่ึงคาดว่าจะกลบัมาเป็นปกติในอนาคต 

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า ส าหรบัหน้ีครวัเรือนต่อ GDP ท่ีเพิ่ม

สูงขึ้ นส่งผลอยา่งไรต่อการจ่ายหน้ี ช่วยอธิบายใหเ้ห็นภาพไดห้รือไม่  

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า หน้ีครวัเรือนท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ส่งผลใหห้น้ี NPL มี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ นตาม อยา่งไรก็ตาม ลูกคา้ท่ีบริษัทมีอยู่เป็นลูกคา้ NPL เดิม ไม่ใชลู้กคา้ใหม่ ดงัน้ัน หน้ีครวัเรือนท่ีเพิ่มสูงขึ้ น

ในปัจจุบนัเป็นลูกหน้ีดีท่ีอยูใ่นระบบ ซ่ึงจะเป็นหน้ีคนละส่วนกบัของบริษัท 

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า 2567 - 2569 บริษัทมีหุน้กูท่ี้ครบ

ก าหนดช าระคืน จ านวนเท่าไหร่ บริษัทแผนในการเตรียมเงินไวอ้ยา่งไร  

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผูอ้ านวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงว่า ส าหรับหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด

ช าระในปี 2567 บริษัทไดช้ี้แจงไปแลว้ว่ามีหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระคืนในเดือนมีนาคม มลูค่า 1,800 ลา้นบาท และในช่วงไตร

มาส 4 มูลค่า 1,600 ลา้นบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากการจดัเก็บหน้ี และเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบนัการเงิน ปัจจุบนั

บริษัทมีวงเงินคงเหลือ มูลค่า 2,000 ลา้นบาท ส าหรบัในปี 2568 บริษัทมีวงเงินหุน้กูท่ี้ครบก าหนดช าระคืน มูลค่า 6,000 

ลา้นบาท กระแสเงินสดไดจ้ากการจดัเก็บหน้ีจากลูกหน้ี ในปี 2566 ท่ีผ่านมา บริษัทสามารถจดัเก็บหน้ีจากลูกหน้ีไดมู้ลค่า 

6,000 ลา้นบาท และบริษัทคาดว่าในปี 2567 และในปี 2568 จะสามารถจดัเก็บหน้ีไดม้ากขึ้ นในทุกๆ ปี และบริษัทมีวงเงินกู ้

จากสถาบนัการเงิน เพียงพอท่ีจะช าระคืนหุน้กู ้

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า ถา้ในปีน้ี นโยบายดอกเบ้ียลดลง จะ

ส่งผลต่อดอกเบ้ียจ่ายในปีใด 

นายวงศกร กิตติตระกูลกาล ผูอ้ านวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงว่า  ส าหรบันโยบายดอกเบ้ียท่ี

ลดลงขึ้ นอยูก่บัสถาบนัการเงินท่ีจะปรบัลดลง ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงินของบริษัทแต่อยา่งใด 

นายจิตรถกล กนกศิริมา ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมแบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า บริษัทมีแผนเขา้ซ้ือหน้ีประเภท

องคก์รบา้งหรือไม่ 

นายสุทธิรักษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า มีบา้งแต่ไม่ใช่องคก์รใหญ่ จะเป็นในรูปแบบ 

SME ทั้งหน้ีท่ีมีหลกัประกนั และหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั 

นายสมเจตน์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงเป้าหมาย cash collection ของปี 2567 เน่ืองจากมี

หน้ีใหม่จ านวนมากท่ีซ้ือในปี 2566 บริษัทคาดว่าจะมี cash collection สูงกว่าปีท่ีแลว้จ านวนเท่าใด 

นายสุทธิรักษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมี Cash 

Collection ประมาณ 8,000-9,000 ลา้นบาท  

นายสมเจตน์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทช่วยอธิบายถึงนโยบายทางบัญชีท่ีจะเปล่ียนแปลงในปี 

2567  
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นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดช้ี้แจงว่าบริษัท ไม่ไดม้ีนโยบายการเปล่ียนแปลงทางบญัชีแต่อยา่งใด 

นายชยัสิทธ์ิ อร่ามมงคลวิชัย ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจากการประชุมผูถื้อหุน้ในปีที่ผ่านมา
บริษัทตั้งเป้าหมายก าไรเติบโต 30% แต่ผลก าไรจริงเติบโตเพียง 15% และมี ECL จากการเก็บหน้ีไม่ไดต้ามเป้า ในปี 2567 

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งไร และแนวโน้ม ECL ในปี 2567 เป็นอยา่งไร 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายใกลเ้คียงกบัปีท่ี

ผ่านมา รวมถึง ECL มีความใกลเ้คียงกบัของเดิมหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้ นบา้งเล็กน้อยจากพอรต์หน้ีท่ีบริษัทมีการซ้ือเขา้มาบริหาร

แต่ไม่ไดม้ีนัยส าคญัท่ีบริษัทควบคุมไม่ได ้

นายพีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ในไตรมาส 1/2567 บริษัทมีการซ้ือหน้ีเขา้มาบริหารเพิ่ม

หรือไม่ และขอใหบ้ริษัทช่วยรายงานความคืบหน้าของบริษัท บริหารสินทรพัย ์เจเค จ ากดั 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัท JMT และบริษัท JK มีการ

ซ้ือหน้ีเขา้มาบริหารเพิ่มเติม 

นายพีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาท่ีบริษัทมีการซ้ือหน้ีเขา้มาบริหารมีกองหน้ี

ไหนท่ีจะส่งผลใหบ้ริษัทประสบปัญหาบา้งหรือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ยงัไม่พบกองหน้ีท่ีจะท าใหบ้ริษัทประสบปัญหา

แต่อยา่งใด 

นายพีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทช่วยอธิบายสถานการณก์ารจดัเก็บหน้ีของบริษัท 

นายสุทธิรักษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดอ้ธิบายว่า ส าหรับกระแสเงินสดท่ีจดัเก็บหน้ีมีความ

ใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา  

นายพีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ตามท่ีบริษัทเคยแจง้ว่าจะมีการปรบัประมาณการเกี่ยวกบั 

ECL ตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 ยงัคงเป็นไปตามท่ีแจง้ไวห้รือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ECL ยงัคงเป็นไปตามท่ีเคยแจง้ไว ้

นายพีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ขอใหบ้ริษัทช่วยแจง้ความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวโน้มของ ECL ในปีน้ี 

โดยเฉพาะหน้ีประเภทมีหลกัประกนัว่ายงัคงเพิ่มขึ้ นหรือไม่หากเทียบกบัปีก่อน 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบัหน้ีท่ีมีหลกัประกนัไม่มีแนวโน้มท่ีจะ

เพิ่มขึ้ น  

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ECL คืออะไร 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ECL ย่อมาจากค าว่า Expected Credit Loss 

หมายถึง ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น 

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าบริษัทมีการซ้ือหน้ีเขา้มาบริหารหน้ีท่ีซ้ือมา

มีส่วนลดประมาณกี่เปอรเ์ซนต ์

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ส่วนลดจะขึ้ นอยูก่บัคุณภาพของกองหน้ี 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ด

ซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุม จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ และในวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดงบ

การเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 ต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 

55 ก าหนดว่า คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีการจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จ

ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 56 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อ

หุน้พรอ้มกบัหนังสือนัดประชุมสามญัประจ าปี (1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มกบั

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี (2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงขอ้มูลประกอบรายงาน

ดงักล่าว 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และรายงานผูส้อบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีประจ าปี 2566 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดย

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) 

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 42,444.4 40,135.2 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 15,137.0 13,591.3 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 27,307.4 26,543.9 

มลูค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 729.9 729.9 

รายไดร้วม  (ลา้นบาท) 5,086.6 2,962.4 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 2,010.7 2,010.7 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.38 1.38 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออเิล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน 
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กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 3 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting 

ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกับท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษัทส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 

ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 943,175,899 1,693,665 946,036,121 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - - 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,693,665 946,036,121 100.00000 

งดออกเสียง - - - - - 

บตัรเสีย - - -  - 

 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2566 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

อนุมตัิการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2566 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ก าหนดว่า หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจาก

โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็น

หนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันทางหนังสือพิมพ ์หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์นายทะเบียนก าหนดไว ้เป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายใน

หน่ึง (1) เดือน นับแต่วนัท่ีมีมติเช่นว่าน้ัน และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั้งคราวได ้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริษัทมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได ้และเมื่อได้

จ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 49 

ก าหนดว่า เงินปันผลน้ันใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบัน้ีส าหรบัหุน้

บุริมสิทธิ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 50 ก าหนดว่า บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า

รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า

รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรร

เงินทุนส ารองอื่น ตามท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทดว้ยก็ได ้เมื่อบริษัทไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุม
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แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุน

สะสมของบริษัทได ้ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหกัภาษีและส ารองตาม

กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้ไม่

ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการ

ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้

ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม 

จากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีก าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2566 จ านวน 2,010,656,351 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้ 1.38 บาท (ทั้งน้ี งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมี

ก าไรสุทธิ ประจ าปี 2566 จ านวน 2,010,656,351 บาท)  เน่ืองจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า

ท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ จึงขออนุมติังดการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 

2566 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีอตัราหุน้ละ 0.83 บาท รวมจ านวน 1,206,393,811 บาท คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยแบ่งเป็น 

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทคร่ึงแรกของปี 2566 (ระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) 

บริษัทขอรายงานเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงบริษัทไดด้ าเนินการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 48 

ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั้งคราวได ้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริษัทมี

ก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้

คราวต่อไป ในการน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2566 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2566 ไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2566 (ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ท่ีอตัรา 

0.34 บาท/หุน้ ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท จ านวน 1,459,632,385 หุน้ รวมจ านวน 496,275,011 บาท และไดจ้่ายเงิน

ปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2566 

2) การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทคร่ึงหลงัของปี 2566 (ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2566-31 ธนัวาคม 2566) (หากไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ ์2567 เห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 

0.49 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท จ านวน 1,459,739,561 หุน้  รวมจ านวน 710,082,360 บาท การจ่ายเงิน

ปันผลในครั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2567 โดย

จะจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในส่วนของก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20  

ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวไดต้ามมาตรา 47 

ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทเมื่อไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2567 แลว้ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล  

รายละเอียดเงินปันผลท่ีน าเสนอ จ านวนเงิน 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีส าหรบัปี 2566 (งบการเงินรวม) 2,010,656,351 บาท 

จ่ายเงินปันผลในอตัรารอ้ยละ 60% ของก าไรสุทธิของบริษัท 1,206,393,811 บาท 

คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลต่อหุน้ (จ านวนหุน้ 1,459,739,561 หุน้ ณ ส้ินปี 2566) 0.83 บาท/หุน้ 

บริษัทจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล (คร่ึงปีแรก 2566)              0.34 บาท/หุน้ 

คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุน้            0.49 บาท/หุน้ 

รวมเงินปันผลจา่ย ท่ีค านวณจากหุน้ ปัจจุบนั 1,459,739,561 หุน้ (คร่ึงปีหลงั) 710,082,360 บาท 
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เน่ืองจากเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปีของบริษัทฯ ท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไร

สุทธิ ดงัน้ัน ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดใ้นอตัราเท่ากบั 20/80 เท่าของเงินปันผลท่ีไดร้บั ตาม

มาตรา 47 ทวิของประมวลรษัฎากร 

 รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2565-2566 

รายการ 2565 2566 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 1,745,574,599 2,010,656,351 

2. จ านวนหุน้ (หุน้)  1,459,158,077 1,459,739,561 

3. ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 1.22 1.38 

4. อตัราเงินปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้)  1.08 0.83 

- เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานช่วงคร่ึงแรกของปี  0.49 0.34 

- เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี  0.59 0.49 

5. รวมเงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน (บาท) 1,575,868,469 1,206,357,371 

- เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานช่วงคร่ึงแรกของปี  714,965,204 496,275,011 

- เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของปี  860,903,265 710,082,360 

6. อตัราเงินปันผลจา่ยต่อก าไรสุทธิ (รอ้ยละ)  90 60 

 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงาน ประมาณการกระแสเงินสด และนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

(1) รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานของบริษัทคร่ึงแรกของปี 2566 (ระหว่างวนัท่ี 1 

มกราคม 2566-30 มิถุนายน 2566) ในอตัรา 0.34 บาท/หุน้ ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท จ านวน 1,459,632,385 หุน้ 

รวมจ านวน 496,275,011 บาท และไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2566 

(2) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในคร่ึงหลงัของปี 2566 (ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 

2566-31 ธนัวาคม 2566) ในอตัรา 0.49 บาทต่อหุน้ ส าหรบัหุน้สามญัของบริษัท จ านวน 1,459,739,561 หุน้ รวม

จ านวน 710,082,360 บาท โดยจะจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในส่วนของก าไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปีดงักล่าวได้

ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร  

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  
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กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 4 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting 

ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกับท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมติัการงดการจดัสรรผล

ก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2566 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2566 ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ท่ีอตัราหุน้ละ 0.83 บาท รวมจ านวน 1,206,393,811 บาท ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 943,175,899 1,785,592 946,128,048 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - - 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,785,592 946,128,048 100.00000 

งดออกเสียง - - - - - 

บตัรเสีย - - -  - 

 

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ประจ าปี 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

แต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2567 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการ

ท่ีดี ผูด้ าเนินการประชุมไดข้อเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายช่ือท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ คุณอดิศักด์ิ 

สุขมุวิทยา และ คุณสมศกัด์ิ อธิศยัตระกูล ออกจากการประชุมเป็นการชัว่คราวระหว่างรอพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ

แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2567 

และขอใหท่ี้ประชุมแต่งตั้ง นายเริงชยั อิงคภากร เป็นประธานในท่ีประชุมชัว่คราวในวาระน้ี 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดแ้จง้ใหท่้านประธานและท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีจะ

แยกเป็นวาระย่อย 2 วาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกนั โดยจะแบ่งเป็น

วาระท่ี 5.1 และ วาระ 5.2 ตามล าดบั 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่า 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้
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จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้

กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็

ได ้ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 มีกรรมการของบริษัทท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน 

ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ      ประเภทของกรรมการท่ีเสนอแตง่ตั้ง 

1. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา  กรรมการ / ประธานกรรมการ 

2. นายสมศกัด์ิ อธิศยัตระกูล  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

     ก าหนดค่าตอบแทนและการก ากบัดูแลกิจการเพื่อความยัง่ยนื 

บริษัทไดม้ีการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถน าเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผู ้ ถือ

หุน้ประจ าปี 2567 ระหว่างวนัท่ี 12 ตุลาคม 2566 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2567 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียน อยา่งไรก็ดี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาท่ีบริษัทไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดด้ าเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามท่ี

ก าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้ง

คุณสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ตามความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินการของบริษัท 

และไดผ่้านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นผูม้ีคุณสมบติัครบถว้น

เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท  

ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ในครั้งน้ี 

รายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ สิทธิในการออกเสียง 

(เสียง) 

1. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา *4,443,464 0.30% 4,443,464 

2. นายสมศกัด์ิ อธิศยัตระกูล   *2,080,579 0.14% 2,080,579 

*หมายเหตุ:  จ านวนหุน้ ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2566 

 

กรรมการท่ีเสนอช่ือให้กลับมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นผู ้บริหารในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเกีย่วกบักรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศกัด์ิ อธิศยัตระกูล ใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่ออีกวาระหน่ึง (หากไดร้ับการ

แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งวาระน้ีอีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระจ านวน 10 ปี) เน่ืองจาก นายสมศกัด์ิ 

อธิศยัตระกูล เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละความช านาญ สามารถใหค้ าปรึกษาและการแนะน าท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกบับริษัท และ

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ  สามารถใหค้วามคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมี

คุณสมบติัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวกบักรรมการอิสระ  

ดงัน้ัน จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งใหก้รรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 
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2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมค์ใหท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง 

Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ชิญ คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา และ คุณสมศกัด์ิ อธิศยัตระกูล กลบั

เขา้สู่การประชุมตามเดิม และด าเนินการประชุมต่อไป 

วาระที่ 5.1  นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block chain 

AGM Voting ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็น

ดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบรอ้ยแล้ว ผูด้ าเนินรายการใดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้กลับไปยงั Application Zoom 

Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 908,405,514 1,785,535 911,357,606 96.32498 

ไม่เห็นดว้ย 0 34,770,385 0 34,770,385 3.67502 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,785,535 946,127,991 100.00000 

งดออกเสียง - - - - - 

บตัรเสีย - - - - - 

  

วาระที่ 5.2  นายสมศกัดิ์ อธิศยัตระกูล ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application Block 

chain AGM Voting ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ภายหลงัการออกเสียงลงคะแนนเรียบรอ้ยแลว้ ผูด้ าเนินรายการใดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้กลบัไปยงั Application Zoom 

Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ  
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายสมศักด์ิ อธิศัยตระกูล กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 895,893,883 1,440,987 898,501,427 95.00076 

ไม่เห็นดว้ย 0 47,282,016 0 47,282,016 4.99924 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,440,987 945,783,443 100.00000 

งดออกเสียง -    - - - - 

บตัรเสีย - - - - - 

 

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

ก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 ต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 

หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจา้งของบริษัท ซ่ึงไดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใน

อนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัท  

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัการด ารงคุณสมบติัของกรรมการท่ีเป็น

อิสระตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเหมาะสมถือเป็นแนวปฎบิติัหน่ึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการท่ีมีความสามารถใหป้ฎิบัติงานใหก้ับบริษัทได ้ซ่ึง

คณะกรรมการควรก าหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และความ

รบัผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาขอ้มูลทั้งในเร่ืองรูปแบบ และจ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกบักลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกนั กลุ่มบริษัทท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกนั และกลุ่มบริษัทท่ีมีมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกนั 

ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2567 ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติ 

ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส  (4 ครั้งต่อปี) และเบ้ียประชุมส าหรบัการประชุมในส่วนท่ีเกินกว่า 8 ครั้งต่อปี  และในปี 2567 

น้ี บริษัทไดท้ าขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ 2565 ของฝ่ายวิจยัและพฒันา สถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัท ก าหนดน้ันเกินเกณฑค์่ามธัยฐาน และอยู่ในอัตรา

ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขต

หน้าท่ี ผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย แนวปฎิบัติในการก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนกรรมการกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั (Industry and Size of Company 

Benchmark) รายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
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รวมทั้งหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหค้งค่าตอบแทนทุกรายการในอตัราเท่าเดิม ตามมติท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 รายละเอียดดงัน้ี 

 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2567 (ปีท่ีเสนอ) 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส 

ประธานกรรมการ 60,000 60,000 

กรรมการ 30,000 30,000 

เบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม) บาท/คน/ครั้ง บาท/คน/ครั้ง 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการ 10,000 10,000 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

ค่าตอบแทนรายไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส บาท/คน/ไตรมาส 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 60,000 

กรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 

เบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม) บาท/คน/ครั้ง บาท/คน/ครั้ง 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการ 15,000 15,000 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

ผลประโยชนอ่ื์นใด -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนท่ี 2 หมวด 2.2 โครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุด

ย่อย  ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบ้ียประชุม ประจ าปี 2567 ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566 ในอตัราคงเดิม

เท่ากับปี 2566 ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวปฎิบัติในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาความ

เหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท  รวมถึงความเหมาะสมใน

ประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ความส าเร็จและการเติบโตของบริษัทซ่ึงส่งผลให้ภาระหน้ าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพิ่มมากขึ้ น โดยทั้งน้ีในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากตามรายละเอียดท่ีก าหนดขา้งต้น โดยไม่รวม

ค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท  

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  
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2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์ค าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 6 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting 

ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกับท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2567 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 943,175,899 1,819,491 946,161,947 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - - - - 

งดออกเสียง - - - - - 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,819,491 946,161,947 100.00000 

บตัรเสีย - - - - - 

 

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2567 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2567 ต่อท่ีประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดก้ล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติั

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 58 ก าหนดว่า ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี

แต่งตั้งทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไปน้ันกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 

59 ก าหนดว่า ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัค่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ท่ี ทจ. 44/2556”) ก าหนดใหบ้ริษัท

ท่ีออกหลักทรัพยซ่ึ์งมีหุน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่า ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการปฏบิติังาน เน่ืองจากบริษัทดงักล่าวมีความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัท า

รายงานทางการเงินและการคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีเหมาะสม ไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือ

ช่ือเมื่อปฏบิติัหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบ
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บญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีน้ันแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้อยา่งไรก็

ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลา 5 รอบปี

บญัชีนับแต่วนัท่ีพน้จากการปฏบิติัหน้าท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาทั้งในดา้นคุณภาพ (Performance) 

ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบติัและความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี รวมทั้งดา้นราคา (Price) และมี

ความเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั (“EY”) เป็นส านักงานสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ี

เพียงพอ มีความรูค้วามสามารถ จึงใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง EY เป็นส านักงาน

สอบบญัชีของบริษัท และเห็นสมควรใหแ้ต่งตั้งบุคคล คนใดคนหน่ึง ดงัต่อไปน้ี จาก EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2567 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีจากส านักงานอีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบบญัชีเป็นปีท่ี 9   

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี ระยะเวลาท่ีท าหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัท 

1. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษส์านนท ์ หรือ 5872 8 ปี 

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล หรือ 4807 2 ปี 

3. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี หรือ 6768 1 ปี 

4. นางน ้ามนต ์เกิดมงคลชยั หรือ 8368 1 ปี 

5. นางสาววิไลพร เชาวว์ิวฒัน์กุล หรือ  9309 1 ปี 

6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ 4499 -ปี 

7. นางสาวสุชาดา ตนัติโอฬาร หรือ 7138 -ปี 

8. นางสาวชุติวรรณ จนัทรส์วา่งภูวนะ  8265 -ปี 

 

ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีไดใ้ห ้EY จัดหาผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

ส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

พรอ้มทั้งเสนอใหก้ าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 

2567 และบริษัทยอ่ย ปี 2567 จ านวน 8,951,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรอง

อยา่งหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีรายละเอียดดงัน้ี 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชี ปี 2566 – 2567                      หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 อตัราการเปล่ียนแปลง 

ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)    

    - บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 2,240,000 2,360,000 รอ้ยละ 5.36 

     - บริษัทยอ่ย 6,512,500 6,591,000 รอ้ยละ 1.20 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง  

รวม 8,752,500 8,951,000 รอ้ยละ 2.27 

 

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งน้ี บริษัทและบริษัทยอ่ยใชส้ านักงานสอบบญัชีเดียวกนั 

ส าหรบัค่าสอบบญัชีท่ีปรบัเพิ่มขึ้ นในส่วนของบริษัทไม่ไดเ้พิ่มขึ้ นอยา่งมีนัยส าคญัแต่ท่ีปรบัเพิ่มสงูขึ้ นจะเป็นในส่วนของ

บริษัทยอ่ย สาเหตุท่ีปรบัเพิ่มสูงขึ้ นเน่ืองจากมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้ น 

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 
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 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 7 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting 

ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียง

น้ันเห็นดว้ยกับท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2567 

ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 จ  านวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุน้ ตอ่ 1 เสียง)  

มติที่ลง มาดว้ยตนเอง มอบฉนัทะ ออนไลน ์ รวมทั้งหมด รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 1,166,557 939,745,117 1,705,921 942,617,595 99.63736 

ไม่เห็นดว้ย 0 3,430,782 0 3,430,782 0.36264 

รวม 1,166,557 943,175,899 1,705,921 946,048,377 100.00000 

งดออกเสียง - - - - - 

บตัรเสีย - - - - - 

 

 

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 
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 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อผูด้ าเนินการประชุมขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด 

Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

ส าหรบัวาระน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า บริษัทจะเผยแพร่รายงานการ

ประชุมเมื่อใด 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงว่า ตามเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท

จะตอ้งเผยแพร่รายงานประชุมผ่านระบบ SETLink ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อหุน้  

นายกิตติ กสิวิทยานันท์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า ธุรกิจประกันภัยของบริษัทมีผลการ

ด าเนินงานเป็นอยา่งไรบา้ง 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า บริษัทมีการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกบัประกนัภยั ช่ือ

ว่า บริษัท เจมารท์ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกนัภยั และมีบริษัท เจมารท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั 

ประกอบธุรกิจตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั ประกนัชีวิต 

นายกิตติ กสิวิทยานันท ์ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ค่าใชจ้่ายและความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษัท

คืออะไร 

นายสุทธิรักษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายของบริษัทหลกัคือ ตน้ทุนเกี่ยวกบั

เงินเดือนของพนักงาน และตน้ทุนในการด าเนินงาน ในดา้นความเส่ียงของบริษัท คือในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไม่ปล่อยสินเช่ือ 

ก็จะไม่เกิดหน้ี NPL ในระบบ 

นายฑีฆพนัธุ ์เจริญพงษ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ประกาศหน้ีเสีย NPL มูลค่าประมาณ 140,000 ลา้นบาทต่อปี และบริษัทไดม้ีการซ้ือหน้ี NPL เขา้มาบริหารประมาณ 

300,000 ลา้นบาท ในอีก 3-5 ปี บริษัทจะมีการเติบโตในระดบัใดหากเทียบกบัจ านวนลูกหน้ีท่ีมีอยูใ่นประเทศ และหน้ีท่ีเกิด

ใหมเ่ป็นหน้ีท่ีเกิดจากลูกหน้ีกลุ่มเดิมหรือไม่ รวมถึงความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ในอีก 3-5 ปี ลูกหน้ี NPL มีเพิ่มมากขึ้ นปัจจยั

เกิดจากการท่ีสถาบนัการเงินมีการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากขึ้ นเร่ือยๆ อตัรา NPL ประมาณ 3% ในมุมมองของบริษัทตราบใดท่ี

สถาบนัการเงินยงัปล่อยสินเช่ือ หน้ี NPL ก็ยงัคงอยู่ในระดบัประมาณน้ี และหน้ีท่ีเกิดขึ้ นใหม่บางส่วนมาจากกลุ่มลูกคา้เดิมแต่

ในขอ้ดีคือบริษัทไดม้ีการท าความรูจ้กักบัลูกคา้ (KYC) เรียบรอ้ยแลว้ 

นายไชยสิทธ์ิ วงศว์ิภาพร ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า บริษัทมีการติดตามหน้ีใหก้บั

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อยากทราบว่าบริษัทมีการซ้ือหน้ีจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) ดว้ยหรือไม่ และขอทราบแนวโน้มสถานการณข์องบริษัท เจมารท์ ประกนัภยั จ ากดั 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า บริษัทมีการซ้ือหน้ีจากบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) ในจ านวนหน่ึงแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกบัหน้ีท่ีซ้ือจากสถาบนัการเงินอื่น 

นายไชยสิทธ์ิ วงศว์ิภาพร ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ขอทราบแนวโน้มสถานการณ์ของบริษัท เจ

มารท์ อินชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า  ส าหรับบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ในปี 2567 อยูร่ะหว่างเตรียมการไปสู่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาประกนัภยั (TFRS 

17) ภายในส้ินปีบริษัทจะมีการปรบัปรุงงบการเงินใหม้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองฉบบั 

นายวีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า ส าหรบัทริส เรตต้ิง ท่ีใหแ้นวโน้มกบักลุ่มของ

บริษัทเจมารท์ และ บริษัท เจเอ็มที เป็น Negative จะมีผลกระทบกบับริษัทอยา่งไรบา้ง 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดช้ี้แจงว่า ตามหลกัการ ทางทริส เรตต้ิง ไม่ไดล้ดอนัดบัเครดิตองคก์รของ

บริษัทเจมารท์ และบริษัทเจเอ็มที แต่อย่างใด ยงัคงอนัดบัเครดิตองคก์รของบริษัทท่ีระดบั  BBB+ และหากบริษัทมีการปรับ

อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ใหเ้พิ่มขึ้ นได ้ทางทริส 

เรตต้ิง จะมีการปรบัอนัดบัเครดิตองคก์รใหเ้ป็นปกติ 

นายวีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามว่า บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั 

(มหาชน) มีแผนจะซื้ อหุน้คืนบา้งหรือไม่ 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดช้ี้แจงว่า การซ้ือหุน้คืนตอ้งไดร้บัมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัไม่มีแผนท่ีจะซ้ือหุน้คืนแต่อยา่งใด 

นายวีระ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ไดส้อบถามเกี่ยวกบัมาตรฐานบญัชีใหม่จะมีผลกระทบกบั

บริษัท เจมารท์ อินชวัรนัซ ์โบรกเกอร ์จ ากดั บา้งหรือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบัมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่จะมีผลกระทบ

ในเชิงบวกกบับริษัท 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า บริษัทมีแผนเกี่ยวกบัการเป็น Digital AMC อย่างไร และจะส่งผลกบั 

Bottom Line อยา่งไร และภายในระยะเวลาเท่าใด 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ส าหรบั Digital AMC บริษัทมีการปรบัแผนการ

ท างานโดยน า Digital เขา้มาใชใ้นการปฎิบัติงานและลูกคา้ก็เร่ิมเป็น Digital ปัจจุบันบริษัทลดการใชก้ระดาษ ลดการใช้

คาร์บอน ลดการใชเ้อกสารภายในส านักงาน การท างานทุกอย่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ  สามารถ

ปฎบิติังานไดทุ้กท่ีทุกเวลา ส าหรบัลูกคา้บริษัทมีระบบช าระหน้ีช่ือว่า แอปจ่ายดี (Jaii Dee) ลูกคา้ไดร้บัความสะดวกสบายใน

การช าระหน้ี ลูกคา้สามารถตรวจสอบยอดหน้ี ช าระหน้ี ปรับโครงสรา้งหน้ี ไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ผ่านเจา้หน้าท่ี รวมถึงปรับ

สถานะเครดิตบูโรเมื่อลูกคา้ท าการปิดช าระบญัชี (NCB) เมื่อลูกคา้ช าระหน้ีผ่านแอปจ่ายดี สามารถสะสมคะแนน J Point เพื่อ

น ามาแลกของรางวลัได ้ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สามารถช่วยลดเร่ืองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบั

พนักงานไดห้รือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่าการท่ีบริษัทน า Digital เขา้มาใชใ้นการท างาน

ไม่ไดล้ดเร่ืองค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานแต่ท าใหอ้ตัราการเพิ่มของพนักงานถดถอยลง 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจากท่ีลูกคา้เร่ิมช าระหน้ีผ่านแอปจ่ายดีมีประมาณกี่เปอรเ์ซนต์ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ ์ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ลูกคา้เร่ิมมีการช าระหน้ีผ่านแอปจ่ายดีเพิ่มขึ้ น

ประมาณ 10%  

นางสาวสุพตัรา สิทธิชยั ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งเป้าหมายก าไรไวก้ี่

เปอรเ์ซนต ์รวมถึงอตัราการซ้ือหน้ีเพิ่มขึ้ นประมาณกี่เปอรเ์ซนต ์และบริษัทมีการเก็บ Credit Score ของลูกคา้หรือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตเป็น New High แต่

จ านวนเท่าใดตอ้งรอผลประกอบการกบัสถานการณท่ี์จะเกิดขึ้ นในอนาคต ส าหรบัอตัราการซ้ือหน้ีในตอนน้ียงัไม่สามารถระบุ

ไดเ้น่ืองจากตอ้งรอดูสถานการณใ์นช่วงคร่ึงปีหลงั 



 

JMT รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567                                                      หนา้ 25 จาก 25 

 

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวเสริมว่า บริษัทมีบริษัทในเครือช่ือว่าบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั 

ท าเร่ืองเทคโนโลยเีกี่ยวกบัการจดัเก็บขอ้มลูของกลุ่มบริษัทอยูแ่ลว้ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าจากท่ีบริษัทมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้ นมีผลกระทบกบัอตัรา Turn 

Over ของพนักงานบา้งหรือไม่ 

นายสุทธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ไม่ไดม้ีผลกระทบกบัอตัรา Turn Over ของ

พนักงานอยา่งมีนัยส าคญัแต่อยา่งใด 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนท่ีได้

ลงลายมือช่ือแลว้ใหแ้ก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะไดบ้นัทึกและเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป และประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณทุกๆ 

ท่านท่ีมาประชุมและขอปิดการประชุมในวนัน้ี 

 ปิดประชุม เวลา 12.53 น. 

 

 

 

        ลงช่ือ                                                 ประธานท่ีประชุม 

                     ( นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา ) 

                              ประธานกรรมการ 

 

 

 

        ลงช่ือ                                                 ผูบ้นัทึกการประชุม 

                   ( นายวงศกร  กิตติตระกูลกาล ) 

                               เลขานุการบริษัท 


